



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โทร. 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ติดอาวุธทางปัญญาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียนรู้แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศที่มีความ
เข้าใจในแนวทางการบริหารการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงภายใต้ สภาพแวดล้อมทางการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน กำชับ
ให้ศึกษานวัตกรรมทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังมิให้สหกรณ์ นำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่
อาจขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์

นายสมชาย ชาตณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ‘การ
บริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์’ ให้กับข้าราชการที่มีหน้าที่ดูแล และนำสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสามารถให้คำแนะนำส่งเสริมเกี่ยวกับการบริหารการเงินสหกรณ์ออม
ทรัพย์ได้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอาจารย์รศ.ดร. ไททวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ 45 และจัดให้มีการศึกษา
ดูงานชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประ เทศไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ในการบริหารการเงิน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงภายใต้ สภาพแวดล้อมทางการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ม ากกว่า 1,200 แห่ง เป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานเอกชนกว่า 400 แห่ง หรือ 37 % ของจำนวนทั้งหมด รองลงมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วน
ราชการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของสถาบันการศึกษา จากการประเมินผลการดำเนินงาน พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเอกชนแม้
จะมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับสหกรณ์ในภาคราชการ แต่มีปัญหาในการดำเนินงานน้อยที่สุด เนื่องจากมีวินัยในการบริหาร จัดการ
และมีเป้าหมายในการเก็บออมไว้สำหรับอนาคต ขณะที่สหกรณ์ในภาคราชการมีปัญหาที่ค่านิยมของผู้ที่เป็นสมาชิก ใช้จ่ายเงินที่
สนองความต้องการอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ฐานะทางการเงิน โดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตามลำดับ
ขณะเดียวกัน หนี้สินก็เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอัตราการขยายตัวของทุนในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสัดส่วนที่มากกว่าการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สิน สัดส่วนหนี้สินอื่นลดลง แต่หนี้สินเงินกู้เพิ่มขึ้น และทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน
มีการเชื่อมโยงการกู้ยืมเงินกันในระหว่างสหกรณ์มากขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายฝ่ายยอมรับว่ามูลค่าฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความ
เข้มแข็งและมีผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม ทางกรมฯมีความเป็นห่วงระบบธุรกิจการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กำลังก้าวหน้าไปไกล และอาจมีการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่อาจขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ หรือมีการแฝง
ตัวเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์กับสหกรณ์ ในรูปของสมาชิกสมทบ เพื่อนำเงินมาฝากกับสหกรณ์ โดยให้ตั้งข้อสังเกตหากพบว่า
มีเงินฝากไหลเข้าสู่สหกรณ์ออมทรัพย์มากผิดปกติ อาจส่งผลเสียต่อการบริหารงานของสหกรณ์ ได้ จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไป
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ เรียนรู้และศึกษานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ก้าวทันกับการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่มีการปรับตัวทันกับยุคสมัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สหกรณ์คอยให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยง และต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสหกรณ์ให้
ใช้ประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างถูกต้อง โดยไม่ลืมหลักและอุดมการณ์พื้นฐานของสหกรณ์คือการรวมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายของสหกรณ์อย่างแท้จริง

